

ตลาดทุน > mai > CHAYO

19 นาทีที่แล้ว

CHAYO กำเงินสดพันล.ซื้อหนี้ เตรียมคลอดหุ้นกู้ 500 ล้านบาท

CHAYO ยืดระยะเวลาชำระหนี้ ใส่เกียร์ซื้อหนี้บริหารหมื่นล้าน

เคาะ CHAYO



ดูข้อมูลบริษัท

ทันหุ้น - สู้โควิด - CHAYO กอดเงินสดเต็มมือพันล้านบาท เตรียมซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารช่วงครึ่งปีหลัง คาดหนี้เพิ่มขึ้นแตะ 5 แสนล้านบาท จากปีก่อน 4.7 แสนล้านบาท หลังเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมคงเป้ารายได้ปี 63 โต 20% เล็งคลอดหุ้นกู้ 500 ล้านบาทเร็วๆ นี้

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า บริษัทมีกระแสเงินสดในมือ 1 พันล้านบาท และเตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท ไม่เกินเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคมนี้ คาดเงินสดที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร โดยบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ โดยตั้งเป้าซื้อหนี้ในปี 1 หมื่นล้านบาท จากสิ้นปี 2562 บริษัทซื้อหนี้เกินจำนวนเป้าหมายไปที่ 1.3 หมื่นล้านบาท

เล็งจังหวะลงทุน

ทั้งนี้บริษัทมองจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง หรือในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 อย่างไรก็ตามบริษัทมองหนี้ด้วยคุณภาพปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาที่ 5 แสนล้านบาท จากปีก่อนที่ 4.7 แสนล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ที่มีหลักประกัน 4 แสนล้านบาท และหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 1 แสนล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัว ประกอบกับในประเทศไทยประสบปัญหาไวรัสโควิด-19 อยู่ในช่วงระบาด ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการใช้จ่ายน้อยลง

ขณะที่ทิศทางธุรกิจการติดตามเจรจาเร่งรัดหนี้สินอาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์โดยการยืดระยะเวลาชำระหนี้ให้กับลูกค้าออกไป อย่างไรก็ตามการยืดระยะเวลาชำระหนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีรายได้หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่มีความประสงค์จะยืดเวลาพักชำระหนี้

กอดเงินสดแน่น

“เรามีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร ซึ่งครึ่งปีแรกอาจจะยังไม่เห็นการใช้เงินซื้อหนี้มากนัก แต่ในไตรมาส 2/63 อาจจะมีบ้าง แต่เป็นการใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างดูโอกาสที่จะซื้อหนี้เข้ามาบริหาร ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นจังหวะที่ดี และน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ” นายสุชสันต์กล่าว

นายสุชสันต์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันบริษัทยังคงเป้ารายได้ในปี 2563 เติบโต 20% ต่อจากปี 2562 ที่ 317.91 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2563 รายได้หลักจะมาจากธุรกิจซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร 75-80% รองลงมาคือธุรกิจเจรจาติดตามหนี้สิน 15-18% ส่วนอีก 2-5% คือการดำเนินธุรกิจบริการอื่นๆ และอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทประเมินทิศทางธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ซึ่งบริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจแล้วในช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา โดยในปี 2563 จะปล่อยสินเชื่อในระดับ 200 ล้านบาท จากปีที่ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 200-250 ล้านบาท และจะพยายามรักษารฐาน NPL หรือหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่เกิน 3-4%

รายงาน : พุฒิธิดา ศิรินนทวิทยา

รองบรรณาธิการ : พุฒิธิดา ศิรินนทวิทยา



ลับเฉพาะเจาะหุ้น

“SIS” แยม WFH อัพฐานลูกค้า รุกคราวด์ เซอร์วิสหนุนอนาคต

“SINGER” ฤดูร้อนยอดแอร์พุ่ง มั่นใจพอร์ต สิ้นเชื่อปี 63 โต 50%

PYLON ยื่นเป้าปีนี้โต 15% แเบ็กล็อก 1.2 พันล้านบาท

BANPU อัดงบ 930 ล้านบาทลุยบาร์เน็ตต์-พลังงานเต็มสูบ

“MEGA” ยอดขายโต้งแรกโตได้รับตีมานต์ยา-วิตามินดันเป้าโต

สมาชิก

อยากลงทุนสำเร็จ
เป็นเพื่อนกับเรา